

# ประกาศจากกลุ่มการบินเอทีฮัด

- กลุ่มการบินเอทีฮัดประกอบด้วยสายการบินเอทีฮัดและฮาลากู๊ปที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทบริหารจัดการการเดินทางและการท่องเที่ยวตลอดจนบริษัทในเครือทั่วโลก บริษัทบริการทำอากาศยานเอทีฮัดและกลุ่มสนับสนุนการทำงาน
- การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสายการบินเอทีฮัด; ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฮาลากู๊ปและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหุ้นส่วนร่วมทุนซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนในสายการบินอื่นๆ

สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับก้าวต่อไปสำหรับกลยุทธ์เชิงธุรกิจระยะยาว โดยการสร้างกลุ่มการบินเอทีฮัด โครงสร้างใหม่เป็นการจัดประกายการเปลี่ยนแปลงจากสายการบินเดี่ยวไปเป็นกลุ่มการบินระดับโลกที่กว้างขวางขึ้น

โครงสร้างกลุ่มการบินเอทีฮัดใหม่ซึ่งนำโดย มร. เจมส์ โฮแกน ประธานกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้ให้เห็นความแตกต่างในการทำหน้าที่ของสายการบินเอทีฮัดกับบริษัทในกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อการขยายตัวและความสำเร็จของบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุนและหุ้นส่วนร่วมทุน

มร. เจมส์ โฮแกน ประธานกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “เมื่อสิบปีก่อนเราเริ่มด้วยการเป็นสายการบินขนาดเล็กในระดับภูมิภาค แต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินในระดับโลก นับจากนั้นเป็นต้นมาเราได้เติบโตขึ้นเป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าชั้นนำระดับโลกพร้อมทั้งได้ขยายและสร้างความหลากหลายในการให้บริการนอกเหนือจากธุรกิจสายการบินหลักโดยการวางรากฐานให้เป็นหนึ่งในกลุ่มการบินและการเดินทางชั้นนำในระดับโลก”

“สิ่งสำคัญคือเราต้องนำหลักการและปรัชญาที่มีความแปลกใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์กรของเรา โครงสร้างกลุ่มการบินเอทีฮัดใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและเป็นการพัฒนาในลักษณะธรรมชาติเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับสายการบินเอทีฮัดและหุ้นส่วนของสายการบิน”

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสายการบินเอทีฮัดซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่แต่งตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลงานประจำของสาย

การบินหลัก ขณะนี้สายการบินกำลังอยู่ในระหว่างการหาตัวผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะทำหน้าที่กำกับดูแลงานสำคัญด้านการตลาด การขาย การปฏิบัติการ งานเทคนิค การขนส่งสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการ บิน การบริการลูกค้า ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ความปลอดภัยและคุณภาพ

นอกจากสายการบินหลักแล้ว กลุ่มการบินเอเทียตียังประกอบด้วยฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการการลงทุนของ เอเทียตียในหุ้นส่วนสายการบินร่วมทุนและบทบาทใหม่ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่เพื่อ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างสายการบินกับหุ้นส่วนร่วมทุน

ตำแหน่งดังกล่าวจะมีหน้าที่กำหนดและทำให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือในหมู่พันธมิตรร่วมทุนเกิดขึ้นอย่าง แท้จริง ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อสายการบินแอร์ซีเซลส์และสายการบินแอร์เซอร์เบียซึ่งสายการ บินเอเทียตียรับผิดชอบในการบริหารจัดการ สายการบินยังคงค้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างใหม่นี้คือการก่อตั้งฮาลากรู๊ปซึ่งนำโดย มร.ปีเตอร์ โบรมาร์ตเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการฮาลากรู๊ป โดย มร. ปีเตอร์ โบรมาร์ตเนอร์เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าสายการบิน เอเทียตียมาก่อน ฮาลากรู๊ปก่อตั้งขึ้นจากการตระหนักในเรื่องของโอกาสทางการค้าของสายการบินที่ขยายตัวนอก เหนือจากการเดินทางทางอากาศไปสู่ความหลากหลายของธุรกิจการเดินทางและบริการ

ฮาลากรู๊ปจะทำหน้าที่รวมธุรกิจต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าของสายการบินเอเทียตียสำหรับอาบูดา บียีและสำหรับหุ้นส่วนพันธมิตรร่วมทุนของสายการบิน ฮาลากรู๊ปทำหน้าที่การบริหารจัดการการเดินทางที่ดำเนินการ บริหารจัดการจุดหมายปลายทางโดยฮาลาอาบูดาบียีและเอเทียตียโฮลดิเยอซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจค้าส่งและปฏิบัติการ ด้านการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวไปสู่ระดับสากล ตลอดจนบริษัทหลักเกิดขึ้นใหม่อื่นๆ อาทิ บริษัทใหม่ในเคารีระ ดับโลก

หน้าที่ในการสนับสนุนกลุ่มการบินเอเทียตียในระดับที่กว้างขึ้นจะยังเป็นของเจมส์ ริกนีย์ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท มร. เรย์ แกมเมลลีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริษัทและ มร. เควิน ไนท์ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนของกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังมี ตำแหน่งงานใหม่คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทซึ่งกำลังค้นหาผู้สมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

มร. เจมส์ โยแกน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับธุรกิจของเราและทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งเราสร้างขึ้นภายใต้โครงสร้างใหม่จะช่วยปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานของเราให้สอดคล้องกับสายการบินพันธมิตร และบริษัทในเครือของเรา”

“รับรองได้ว่าเราทำงานกันในลักษณะที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาซึ่งผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตสำหรับสายการบินเอทิฮัดและสมาชิกกลุ่มการบินเอทิฮัดในระดับที่กว้างขึ้นใน ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้านรายได้ ต้นทุนและประโยชน์จาก ความร่วมมือ”